

เปิดโผ

10 หุ้นปันผลแจ่ม
หาจังหวะเก็บก่อนขึ้น XD

31

เปิดโผ 10 หุ้นปันผลแจ่ม

● โบรกฯ แนะนำจังหวะเก็บก่อนขึ้น XD

โบรกฯ คัด 10 หุ้นปันผลระหว่างสูง ชู BCP-RATCH-SCC-SIRI-QH-KKP-MC-PTTGC-INTUCH-JASIF แนะนำจังหวะเข้าเก็งกำไรช่วง 3-4 สัปดาห์ก่อนขึ้น XD

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เปิดเผยว่า การเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ควรจะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สำหรับรอบมากกว่า 2% ขึ้นไป หรือมากกว่า 4% ต่อปี โดยต้องมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปีติดต่อกัน โดยหุ้นเด่นที่บริษัทเลือก เป็นหุ้นที่ให้ dividend yield สูง ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ซึ่งคาดว่าจะจ่ายที่ 1.37 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลระดับ 4% ให้ราคาเหมาะสมปี 60 ที่ 42 บาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ซึ่งคาดว่าจะจ่ายที่ 1.33 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.57% ให้ราคาเหมาะสมที่ 54 บาท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ซึ่งคาดว่าจะจ่ายที่ 10.50 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.1% ให้ราคาเหมาะสม 620 บาท

บริษัท แสตนลิวรี่ จำกัด (มหาชน)



ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ

หรือ SIRI ซึ่งคาดว่าจะจ่ายที่ 0.04 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2% ราคาเหมาะสม 2.30 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนหุ้นปันผลจะเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสได้รับทั้งเงินปันผล และราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น แต่ให้ระมัดระวังกับดักการลงทุนหุ้นปันผลไว้ด้วย

“การลงทุนในหุ้นปันผลสูงถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีของนักลงทุน แต่ก็ต้องระวังกับดักหุ้นปันผลด้วย อย่างดูที่การจ่ายเงินปันผลระดับสูง โดยไม่สนใจแนวโน้ม

ของธุรกิจนั้นๆ แต่การลงทุนต้องมองที่อนาคตเป็นสำคัญ เพราะถ้านักลงทุนเลือกหุ้นเพื่อเงินปันผลแต่ไม่ดูเทรนด์ของธุรกิจ ก็อาจจะกลายเป็นขาดทุนได้” นายชัยพร กล่าว

บล.กรุงศรี คาดว่าดัชนีจะผันผวนในกรอบจำกัด โดยเชื่อว่านักลงทุนจะรอดูผลประกอบการของกลุ่มธนาคารว่าจะออกมาดีหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ รวมไปถึงแนวโน้มของภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วหรือยัง ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนในหุ้น

ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้นักลงทุนให้ลงทุนในหุ้นปันผลสูงซึ่งจะให้ yield ที่สูงขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวลงและมักเป็นทางเลือกของนักลงทุนในยามที่ตลาดผันผวน อาทิ QH, KKP, MC, PTTGC, INTUCH และ JASIF

บล.เอเชีย พลัส แนะนำเทคนิคการเข้าเก็งกำไรหุ้นปันผลระหว่างกาล โดยระบุว่าจากสถิติ 4-5 ปีย้อนหลัง พบว่าราคาหุ้นที่มีอัตราการตอบแทนจากเงินปันผลโดดเด่นจะได้รับการตอบสนองเชิงบวก และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีเสมอ ทั้งนี้ แนะนำให้เข้าซื้อก่อนวันประกาศขึ้นเครื่องหมาย X ซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (XD) 3-4 สัปดาห์ และขายก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ■